

UBND HUYỆN MINH LONG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 499 /PGDĐT

Minh Long, ngày 24 tháng 9 năm 2021

V/v thông báo cho học
sinh đi học trở lại.

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 1606/SGDĐT-VP ngày 16/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Thực hiện Thông báo số 155-TB/HU ngày 23/9/2021 về Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện Ủy;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Long thông báo đến các đơn vị trường trực thuộc một số nội dung sau:

1. Các đơn vị trường TH, THCS, PTDTBT TH&THCS, PTDTNT THCS Minh Long thông báo cho học sinh trở lại trường để học trực tiếp vào **ngày 27/9/2021**. Đối với bậc học Mầm non thông báo cho học sinh trở lại trường để học trực tiếp vào **ngày 04/10/2021**.

2. Trước khi đón học sinh trở lại trường để học trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành dọn vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, với phương châm "*an toàn thì mới học, học thì phải an toàn*", bố trí người đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường học và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở GDĐT, UBND huyện và ngành Y tế. Hiệu trưởng các đơn vị trường chủ động phối hợp với UBND xã, các Hội đoàn thể xã, nơi đơn vị trường đóng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhà trường, đội ngũ viên chức, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong việc theo dõi sức khỏe, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch an toàn trong thời gian học trực tiếp.

3. Giáo viên, nhân viên tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được đến dạy học tại huyện nhưng không được về lại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội (*theo Công văn số 4720/UBND-KGVX ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay*).

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Thị Thu Hiền